



ที่ปร ๕๓๕๐๑/๑๕๑

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหงส์
ถนนศรีสง่า-โนนแดง บร ๓๑๒๔๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

เรียน นายกเทศมนตรีทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์

จำนวน ๑ ฉบับ

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว หรือ ก.ท. ยังไม่ได้ดำเนินการสรรหาให้มีตำแหน่งว่างที่ได้รายงาน ก.ท. เพื่อให้ ก.ท. ดำเนินการสรรหา ให้เทศบาลดำเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างได้ จึงประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน ๓ อัตรา

เทศบาลตำบลหนองหงส์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ที่จะขอโอนให้ส่งหนังสือขอโอนพร้อมแนบคำร้องขอโอน สำเนาบัตรประวัติ สำเนาคุณวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือยินยอมให้โอน และเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังเทศบาลตำบลหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประกอบการพิจารณาหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๖ ๙๐๙๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์

สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ / งานการเจ้าหน้าที่

โทร ๐ ๔๔๖๖ ๙๐๙๘

โทรสาร ๐ ๔๔๖๖ ๙๒๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_05311401@dla.go.th

“ **คชบุรีรัมย์ ครอบครัวยุคเดียว กษสหายเลื้อยเดียว กษลูกหลานรัชกาลที่ ๑** ”



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหงส์
เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล

.....

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่างกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาแต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว หรือ ก.ท. ยังไม่ได้ดำเนินการสรรหาแต่เทศบาลยังมีตำแหน่งว่างที่ได้รายงาน ก.ท. เพื่อให้ ก.ท. ดำเนินการสรรหา ให้เทศบาลดำเนินการสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การรับโอนพนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างได้ จนกว่า ก.ท. จะมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามข้อ ๔ ของประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองหงส์จึงประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดังต่อไปนี้

ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
๒. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองประปา (นักบริหารงานประปา ระดับต้น)
๓. ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

ผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์จะขอโอนมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้ส่งหนังสือพร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติการรับราชการ สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือยินยอมให้โอนหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งมาที่เทศบาลตำบลหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประกอบการพิจารณา หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๖ ๙๐๙๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอมรศักดิ์ ตั้งบริพัตรสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหงส์